



สำนักพัฒนาเทคโนโลยี ให้การต้อนรับ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565 จำนวน 5 คน พร้อมเลขานุการ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จำนวน 5 คน ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมสำนักพัฒนาเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 ระหว่างเวลา 10.30 - 12.00 น. ดังนี้

- รองศาสตราจารย์ ดร.มนชิตา พุทซาคำ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช) ประธานกรรมการ
- รองศาสตราจารย์ประดิษฐ์ มีสุข (ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยทักษิณ) กรรมการ
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนั่น สระแก้ว (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) กรรมการ
- รองศาสตราจารย์ ดร.ชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง (มจพ.) กรรมการ
- รองศาสตราจารย์ ดร.ศจีมาศ ณ วิเชียร (มจพ.) กรรมการ

ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเมธ อ่ำชาติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมวิชาการ และประกันคุณภาพการศึกษา มจพ. เข้าเยี่ยมชมร่วมด้วย

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชาณู ทองจับ ผู้อำนวยการ พร้อมคณะผู้บริหารสำนัก จำนวน 7 คน ร่วมให้การต้อนรับดังกล่าว



เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น. สำนักพัฒนาเทคโนโลยี โดยคณะทำงานโครงการ ส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green Office) จัดอบรมเรื่อง "ข้อกำหนดสำนักงานสีเขียวและการประยุกต์ใช้" ให้แก่บุคลากรสำนัก จำนวน 56 คน ณ ห้องประชุม 302 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้ความเข้าใจในข้อกำหนดสำนักงานสีเขียวสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม และส่งเสริมให้องค์กรมีการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สยาม อรุณศรีมรกต รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมและวิเทศสัมพันธ์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรดังกล่าว



สำนักพัฒนาเทคโนโลยี จัดงานเกษียณอายุราชการ ภายใต้ชื่องาน “ていねんたいしょく (Follow your dreams)” ภาษาญี่ปุ่น แปลว่า “เกษียณ” เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณ ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 ระหว่างเวลา 16.00 - 21.00 น. ณ ร้านอาหารสวนกุหลาบ สาขาพระราม 5 จังหวัดนนทบุรี ซึ่งในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 2 ราย ดังนี้

- 1) นางสาวณฤนถา ลำพงษ์เหนือ หัวหน้าศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และ
- 2) นายพูนสิทธิ์ ฉะอ้อนศรี นักวิชาการโสตทัศนศึกษา งานนวัตกรรมทางการศึกษา ฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนานวัตกรรม



รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ และหนังสือรับรองสมรรถนะ จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ในสาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาธุรกิจดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ อาชีพนักจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับธุรกิจ คุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 6 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 10.30 น. โดยมีบุคลากรสำนัก จำนวน 17 คน ผ่านการประเมินในสาขาอาชีพดังกล่าว และเข้ารับประกาศนียบัตร ณ ห้องประชุม 302 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา



ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มจพ. เข้าร่วมประชุม “พลิกโฉมองค์กร รับรองสู่เส้นทางใหม่ในการให้คุณวุฒิวิชาชีพ” เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566 ระหว่างเวลา 08.30 - 14.30 น. ณ ห้องกมลทิพย์ ชั้น 2 โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ เพื่อรับฟังการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตามข้อบังคับคณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกหนังสือรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ พ.ศ.2565 และข้อบังคับคณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และหนังสือรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ.2566 ซึ่งได้มีการปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติ เพิ่มภารกิจใหม่ เพิ่มโอกาส ช่องทาง และรูปแบบในการให้คุณวุฒิวิชาชีพ จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ดร.จินตนา ถ้ำแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมการศึกษาและเทคโนโลยี / นางสาวนฤนาลำพงษ์เหนือหัวหน้าศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และบุคลากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา รวมจำนวน 9 คน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว



สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ ผู้อำนวยการ พร้อมรองผู้อำนวยการ และบุคลากร รวมจำนวน 10 คน เป็นตัวแทนของผู้มีจิตอันเป็นกุศลในการร่วมส่งต่อปฏิทินตั้งโต๊ะที่ไม่ได้ใช้งาน เพื่อนำไปมอบให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 1,035 ฉบับ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด จังหวัดนนทบุรี โดย นางชนิดาภา เพ็ชรรัชชี่ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด เป็นผู้รับมอบปฏิทินดังกล่าว

ทั้งนี้ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ได้นำส่งมอบปฏิทินดังกล่าวเป็นประจำทุกปีมาอย่างต่อเนื่อง ในปีนี้ขอเป็นส่วนหนึ่งร่วมแบ่งปันสิ่งดี ๆ และสร้างโอกาสให้แก่ผู้พิการทางสายตาทั่วประเทศได้มีโอกาสในการเข้าถึงและเรียนรู้ได้เทียบเท่ากับคนปกติทั่วไป โดยดำเนินการร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด นำหนังสือเรียนมาจัดทำเป็นข้อมูลสำหรับเตรียมจัดพิมพ์เป็นหนังสือเรียน (อักษรเบรลล์) สำหรับผู้พิการทางสายตาได้ใช้ประโยชน์ต่อไป



สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา โดยฝ่ายสื่อการเรียนการสอน เข้าร่วมงาน (Thailand's Education Technology EXPO - EdTeX 2023) ซึ่งเป็นงานแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการศึกษาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี ภายใต้แนวคิด Active Learning ที่มุ่งพัฒนาความสามารถของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 เพื่อมุ่งสู่การผลักดันประสิทธิภาพสูงสุดในด้านการศึกษา ซึ่งการจัดแสดงผลิตภัณฑ์และโซลูชันล้ำสมัยแบ่งเป็น 4 โซน ได้แก่ ห้องเรียนอัจฉริยะ ระบบอัจฉริยะ การเรียนรู้และเทคโนโลยีอัจฉริยะ และสำนักงานอัจฉริยะ โดยสมาคมเทคโนโลยีและสื่อการศึกษาแห่งประเทศไทย ได้ให้การสนับสนุนพื้นที่บูธเพื่อจัดแสดงผลงาน ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2566 เวลา 10.00 - 18.00 น. ณ Hall 8 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์



รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา และบุคลากร เข้าร่วมงาน “ด้วยรักและผูกพัน แต่ผู้เกษียณ มจพ. 2566” เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตต่อผู้เกษียณอายุราชการ และสืบทอดประเพณีอันดีงาม เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 ระหว่างเวลา 09.00 - 13.00 น. ณ หอประชุมประตู่แดง อาคารอเนกประสงค์ มจพ. โดยสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มีผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 2 คน คือ

- 1) นางสาวนฤนาลำพงษ์เหนือ หัวหน้าศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
- 2) นายพูนสิทธิ์ ฉะอ้อนศรี นักวิชาการโสตทัศนศึกษา งานนวัตกรรมการศึกษา ฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนานวัตกรรม